



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการการศึกษา มก. กองบริการการศึกษา โทร. 0 2942 8167-8 ภายใน 4905 4926-27

ที่ ศธ 0513.10106/ว. 8112 วันที่ 27 พฤษภาคม 2552

เรื่อง การจัดทำตารางแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

สืบเนื่องจากงานประชุม กองกลางได้แจ้งให้ทราบว่าในการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ขอให้จัดทำตารางแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพื่อให้สอดคล้องตามกระบวนการสร้างคุณค่าของการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรและนโยบายการพิจารณาก่อนกรองของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ได้ให้ความเห็นชอบการจัดทำตารางแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ในเบื้องต้นจึงขอให้ภาควิชาและคณะที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรกรอกข้อมูลมาให้ครบถ้วนแนบมาพร้อมกับการเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ในภาคต้นปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/ตารางประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่.doc

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข้มทอง)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการการศึกษา มก. กองบริการการศึกษา โทร. 0 2942 8167-8 ภายใน 4905 4926-27

ที่ ศธ 0513.10106/ 0562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2552

เรื่อง ตารางแสดงข้อมูลการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

① เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สืบเนื่องจากงานประชุม กองกลางได้แจ้งให้ทราบว่าในการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ขอให้จัดทำตารางแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพื่อให้สอดคล้องตามกระบวนการสร้างคุณค่าของการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรและนโยบายการพิจารณากลับกรองของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดตารางแสดงข้อมูลการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มการระบุข้อมูลและข้อความให้สอดคล้องกับข้อสังเกตต่าง ๆ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ให้ระบุรหัส ISCED ตามกลุ่มสาขาวิชา
2. ให้ระบุว่าหลักสูตรที่ขอเปิดสามารถกู้ยืมเงินจาก กยศ. ได้หรือไม่ โดยให้แนบหลักฐานประกอบ
3. ให้ระบุว่าหลักสูตรนั้น ๆ บรรจุอยู่ในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างปี 2551-2554 หรือไม่ ทั้งนี้ หากไม่อยู่ในแผนฯ ให้ดำเนินการปรับแผนให้แล้วเสร็จก่อน ทั้งนี้ ในเบื้องต้นให้ภาควิชาและคณะที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรกรอกข้อมูลมาให้ครบถ้วนพร้อมกับการเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดแจ้งคณะและวิทยาเขตทราบและถือปฏิบัติ

ต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ชนะโสภณ)

ประธานคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนบ
2/10/52

ดี
8 พค 52

**ตารางแสดงข้อมูลการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่
เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ**

วิทยาเขต							
คณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร							
ชื่อหลักสูตร						รหัส ISCED	
ระดับปริญญา	ปริญญาตรี	ป.บัณฑิต	ปริญญาโท			ปริญญาเอก	
รูปแบบการศึกษาระบบ/แบบ	-	-					
จำนวนรับแยกตามแผน (คน/ปี)							
ประเภทหลักสูตร	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> นานาชาติ						
การจัดการเรียนการสอน	<input type="checkbox"/> ในเวลาราชการ		<input type="checkbox"/> นอกเวลาราชการ ระบบ				
กำหนดรับนิสิต <small>(ระบุงานการศึกษาและปีการศึกษาที่รับเข้า)</small>							
<input type="checkbox"/> หลักสูตรนี้ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2550-2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติในการประชุมครั้งที่/..... เมื่อวันที่							
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนฯ							
<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนฯ							
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง							
- กลุ่มผู้เรียน							
- กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต							
- การตอบสนองการพัฒนาของ ประเทศ	<input type="checkbox"/> สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ <input type="checkbox"/> สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ <input type="checkbox"/> สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา <input type="checkbox"/> สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <input type="checkbox"/> สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน						
กองทุนสนับสนุนสาขาวิชา ที่เปิดสอน	<input type="checkbox"/> กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) <input type="checkbox"/> กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)						